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Efni.

Umsögn frá Fasteignafélaginu Kirkjubóþvið tillögu til þingsáluktunar um fjárhagsáætlun 
2018-2022,mál nr.402,146 löggjafarþing

Fyrir hönds Fasteignafélagsins kt 660308-0160 mótmæli ég harðlega fyrirhuguðum 
hækkunum á virðisaukaskatts á ferðaþjónustu.
Við höfum nú í 4 ár rekið lítið gistihús hér á Stöðvarfirði.í þessi 4 ár höfum við ekki 
hækkað verð í íslenskum krónum vegna styrkingar gengis.Ef þessi hækkun ávsk gengur 
í gegn þá er alveg ljóst að við verðum að hækka verð ágistingu sem nemur þessari 
13% hækkun
Það er alveg ljóst að þetta mun hafa veruleg áhrif á eftirspum eftir gistingu því nú þegar 
erum við farin að sjá samdrátt á pöntunum og miklar afbókanir vegna styrkingar 
krónunnar
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